
Guðmundur Lárusson, íbúi á Kjalarnesi , óskaði með tölvubréfi dags 5. desember 2019 eftir því að 

íbúaráð Kjalarness tæki erindi sitt um mengun vegna skotsvæðis á Álfsnesi til umfjöllunar. Hjálögð var 

skýrsla um málið.   


